



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง
และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งบัดนี้ได้ปิดรับสมัครฯ แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

๑. พนักงานจ้างทั่วไป

๑.๑ ตำแหน่ง ภารโรง (ศพด.อบต.หนองโพนงาม ๑) มีผู้สมัคร จำนวน ๒ คน
รายละเอียดดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา	หมายเหตุ
๖๔ - ๑๐๑	นายวีระชน ล้วนมงคล	ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖)	มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
๖๔ - ๑๐๒	นายสังวาร์ เวสา	ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ป.๔)	มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

๑.๒ ตำแหน่ง คนงานประจำรถกระเช้าไฟฟ้า มีผู้สมัคร จำนวน ๒ คน รายละเอียดดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา	หมายเหตุ
๖๔ - ๒๐๑	นายกมล ขาดิขานี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)	มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
๖๔ - ๒๐๒	นายกนก ขิดกุดเสาะ	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)	มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

๒. วัน เวลาและสถานที่สอบ

๒.๑ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันพุธ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

โดยทดสอบความเหมาะสม.../

โดยทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

โดยพนักงานจ้างทั่วไป จะต้องได้รับการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรม ที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ จากการสอบสัมภาษณ์ เพื่อใช้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอย่างอื่น เป็นต้น

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ถ้ามีผู้สอบได้ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและหรือ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวนมากหรือน้อยจนเกินไป อาจตัดสินบางภาคด้วยคะแนนสูงกว่าหรือต่ำกว่านั้นก็ได้ โดยคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล โดยในวันสอบให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใส่รองเท้าหุ้มส้น

๓.วันประกาศผลผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง

ประกาศผลผู้ที่ผ่านการเลือกสรรภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จำเอก

(สำราญ ทรัพย์ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม